

Số: 393/TB-THCS&THPTHL

Hung Lợi, ngày 30 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới

Căn cứ Công văn số 3235/SGDDĐT-CTTT ngày 24/10/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trường THCS và THPT Hung Lợi thông báo đến tất cả giáo viên, người lao động và học sinh trong toàn trường thực hiện một số nội dung sau cụ thể như sau:

Công đoàn cơ sở phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trong công tác đảm bảo TTATGT đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới tới tất cả giáo viên, người lao động trong toàn trường. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT trong hoạt động tham gia giao thông đường bộ tới đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, kết hợp với giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT.

Đoàn Thanh niên, GVCN phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trong công tác đảm bảo TTATGT đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới tới tất cả học sinh trong toàn trường. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT trong hoạt động tham gia giao thông đường bộ tới học sinh, kết hợp với giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT.

Phối hợp liên ngành tổ chức chia sẻ kinh nghiệm về tham gia giao thông an toàn trên các tuyến đường mới; các kiến thức và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe máy trong điều kiện giao thông hỗn hợp, thực hiện nghiêm “Đã uống rượu bia - không lái xe”, không sử dụng điện thoại khi lái xe...; tuyên truyền đến đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh và phụ huynh học sinh không sử dụng các hình thức kinh doanh vận tải không đúng quy định của pháp luật như “xe dù”, “bến cóc” ...

Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trên đây là thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới của trường THCS và THPT Hưng Lợi. Đề nghị giáo viên, người lao động và học sinh nghiêm túc thực hiện theo thông báo này./.

Nơi nhận:

- HT và PHT;
- TTCM, TTVP;
- CĐ và ĐTN;
- GVCN;
- Website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thanh Trọng